

Fitzroy Legal Service

Được thành lập vào năm 1972 dưới hình thức một tổ chức cộng đồng độc lập và phi lợi nhuận, Fitzroy Legal Service (FLS) là một trong những dịch vụ pháp lý cộng đồng lâu đời nhất tại Úc. FLS có nhân viên chủ yếu là thiện nguyện viên và từ lâu đã nhận các hồ sơ vì lợi ích công cộng và đóng vai trò quan trọng trong lĩnh vực cải cách pháp luật và giáo dục pháp luật cộng đồng.

Dịch vụ Tư vấn Pháp lý Không hẹn trước

Để sử dụng dịch vụ tư vấn pháp lý miễn phí của chúng tôi, quý vị phải đến vào các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu, từ 6:30 chiều đến 7:00 tối, nếu muốn gặp luật sư. Nếu quý vị đến sau 7:00 tối, có thể luật sư của chúng tôi không tiếp quý vị được. Tại dịch vụ này, chúng tôi có thể cung cấp tư vấn về các vấn đề liên quan đến: cảnh sát, hầu tòa, người tiêu dùng, Luật Gia đình, tai nạn xe hơi, tiền phạt, hình sự và dân sự. Chúng tôi không thể hỗ trợ về vấn đề nhập cư.

Hoạt động Ban ngày

Hoạt động Ban ngày của chúng tôi cung cấp hỗ trợ và đại diện pháp lý theo lịch hẹn đối với các vấn đề được trợ giúp pháp lý. Nếu quý vị không đủ điều kiện nhận Trợ giúp Pháp lý, luật sư tại FLS vẫn có thể hỗ trợ quý vị trên cơ sở trả phí. Hoạt động Ban ngày của chúng tôi giải quyết các vấn đề liên quan đến: cáo buộc hình sự, nộp đơn bảo lãnh, các tội liên quan đến lái xe, Nạn nhân của Tội ác, Luật Gia đình, tiền phạt, (Tội phạm) Tòa án Trẻ em và bạo hành gia đình.

Văn phòng Luật Gia đình

Một Văn phòng Luật Gia đình chuyên tư vấn pháp lý miễn phí các vấn đề về luật gia đình mở cửa vào các buổi tối thứ Tư và thứ Năm tại FLS. Yêu cầu hẹn trước.

Neighbourhood Justice Centre

FLS có các luật sư làm việc tại Neighbourhood Justice Centre số 241 Wellington Street Collingwood.

Vườn tâm Ma túy

Tập trung chủ yếu vào giảm thiểu tác hại, Luật sư Vườn tâm Ma túy tập trung hỗ trợ các cá nhân gặp vấn đề pháp lý liên quan đến sử dụng ma túy. Luật sư Vườn tâm Ma túy cung cấp giáo dục pháp luật cộng đồng, viết thư giới thiệu, tư vấn và, nếu phù hợp, các dịch vụ biện hộ và quản lý hồ sơ cho người sử dụng ma túy.

Vườn tâm Richmond

Dịch vụ vườn tâm của chúng tôi cung cấp tư vấn pháp lý miễn phí tại Richmond mở cửa vào các ngày thứ Ba tại North Richmond Health Centre, 23 Lennox Street, Richmond cho ba cuộc hẹn từ 6:30 chiều đến 7:30 tối. Yêu cầu hẹn trước.

Văn phòng Luật Lái xe Taxi

Chúng tôi có một dịch vụ chuyên cung cấp hỗ trợ và đại diện pháp lý cho lái xe taxi về các vấn đề pháp lý như: tiền phạt, cáo buộc hình sự, cấp phép và bảo hiểm. Hãy ghé thăm Dịch vụ Không hẹn trước vào các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu, từ 6:30 chiều đến 8:00 tối, để lấy giấy giới thiệu đến văn phòng này.

Dịch vụ Tư vấn Pháp lý LGBTIQ

Các luật sư và trợ lý luật sư chuyên ngành cung cấp tư vấn và giấy giới thiệu về các vấn đề luật gia đình. Làm việc vào các ngày thứ Năm của tuần thứ hai trong tháng và yêu cầu hẹn trước.

Văn phòng Luật Động vật

FLS hợp tác với các Luật sư bảo vệ Động vật để cung cấp tư vấn pháp lý miễn phí về các vấn đề pháp lý liên quan đến động vật, cũng như cung cấp tư vấn và giấy giới thiệu cho các nhóm bảo vệ phúc lợi động vật và các nhà hoạt động vì quyền lợi của động vật. Làm việc vào các tối thứ Sáu trong tuần và yêu cầu hẹn trước.

Sổ tay Pháp luật

Bản giấy hoặc trực tuyến, Dịch vụ Pháp lý Fitzroy xuất bản một tập sách hướng dẫn đầy đủ pháp luật của tiểu bang Victoria bằng tiếng Anh đơn giản. Hãy truy cập lawhandbook.org.au để xem trực tuyến, hoặc nếu muốn mua một bản giấy, hãy vào fitzroy-legal.org.au.